

Số: 03 /KLTTra - SKHCN

Yên Bái, ngày 31 tháng 7 năm 2019

KẾT LUẬN

Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp đối với khí dầu mỏ hóa lỏng

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 84/QĐ-SKHCN ngày 19/6/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp đối với khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2019

Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Đối với Tỉnh Yên Bái, nguồn cung ứng sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cho các đại lý, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn tỉnh được chia làm hai nguồn chủ yếu: Nguồn được chiết nạp trên địa bàn tỉnh gồm 03 doanh nghiệp là: Công ty TNHH gas Cường Thắng (Thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái); Công ty TNHH Bắc Thăng Long (Thôn Gò Bông, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái); Công ty TNHH thương mại dầu khí An Bình (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) và nguồn đã được chiết nạp từ ngoài tỉnh đưa vào là: Tổng Công ty cổ phần gas Petrolimex; Công ty cổ phần khí gas hóa lỏng Sông Hồng (khu công nghiệp Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội); Công ty TNHH một thành viên dầu khí Hải Linh Hà Tuyên (Xã Đội cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)..., bao gồm các nhãn hiệu: Đài Hải Petrol gas, Vạn Lộc, Vạn Lộc – Y – Bái, PetrolViet Nam gas, Đại Long Petro, Petrolimex, Hải Linh, Total gas, CLF gas, Shell, Hoàng Long, PetroVietNam gas,... dưới hình thức các LPG chai theo định lượng 12 kg/chai và 45 kg/chai. Các đại lý, cửa hàng bán LPG chai được phân bố trên 9 huyện, thị xã và thành phố; tập trung nhiều ở thành phố Yên Bái và các huyện: Văn Yên, Yên Bình, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ.

Thực hiện Quyết định số 84/QĐ-SKHCN ngày 19/6/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp đối với khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Từ ngày

24/6/2019 đến ngày 16/7/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với cơ sở sang chiết nạp và kinh doanh LPG trên địa bàn của 07 huyện, thị xã, thành phố bao gồm các huyện: Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ và Thành phố Yên Bái. Với tổng số 38 cơ sở được thanh tra (trong đó gồm 01 tổ chức chiết nạp và 37 hộ kinh doanh cá thể).

II. KẾT QUẢ THANH TRA:

1. Kiểm tra về hồ sơ pháp lý

Nhìn chung các cơ sở được thanh tra đã chấp hành tương đối tốt các quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí; hầu hết các cơ sở được thanh tra đã xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh LPG như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề nạp LPG vào chai, giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai, hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa; Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ cấp (đối với cơ sở chiết nạp); giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện về kinh doanh LPG chai (đối với cơ sở kinh doanh); giấy chứng nhận đã qua đào tạo nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và huấn luyện kỹ thuật an toàn về LPG theo quy định hiện hành đối với cán bộ quản lý và nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh do các cơ quan chức năng cấp theo quy định hiện hành. Hợp đồng mua bán, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và các chứng chỉ đều còn hiệu lực.

2. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy chữa cháy, quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh LPG.

Tại thời điểm thanh tra, hầu hết các cơ sở kinh doanh đều có hồ sơ phương án phòng cháy, chữa cháy cơ bản đáp ứng các điều kiện để kinh doanh. Đối với cơ sở chiết nạp LPG cung cấp đầy đủ hồ sơ chất lượng sản phẩm đối với mặt hàng LPG đang kinh doanh; đồng thời thực hiện các quy định về quản lý đo lường, trang bị phương tiện đo dùng để xác định lượng LPG trong mua bán, thanh toán. Các phương tiện đo này đều được kiểm định và trong thời hạn giá trị của chứng chỉ kiểm định.

3. Kiểm tra các thông tin chi tiết về chai LPG: nguồn gốc xuất xứ, niêm phong đúng quy cách, nhãn hiệu hàng hóa, thời hạn kiểm định chai LPG

Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra các thông tin ghi trên LPG chai tại Trạm chiết nạp và cửa hàng bán lẻ, 100% số LPG chai được kiểm tra đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, niêm phong đúng quy cách, việc ghi nhãn đảm bảo đúng quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Các LPG chai đều được kiểm định và trong thời hạn kiểm định.

4. Kiểm tra về đo lường đối với LPG chai

Tại thời điểm thanh tra, Đoàn đã lựa chọn ngẫu nhiên đối với 417 LPG chai (loại 12 kg) tại Trạm chiết nạp và các đại lý bán lẻ LPG đại diện cho các nhãn hiệu

PETROLIMEX, Vạn Lộc - Y-BAI, THP PETRO, Thăng Long Đất Việt, Đài Hải, PetroVietNam gas. Sử dụng cân điện tử HL-122 (phạm vi đo 60kg) để kiểm tra xác định sai số đo lường đối với phép đo để định lượng hàng hóa đối với 417 LPG chai. Kết quả kiểm tra đối với mỗi lô sản phẩm đều có sai số nằm trong giới hạn sai số cho phép.

III. KẾT LUẬN:

Cuộc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng và sở hữu công nghiệp đối với khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2019 đã được thực hiện đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra, đánh giá được tình hình thực hiện quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tại địa phương.

Kết quả thanh tra cho thấy hầu hết các cơ sở được thanh tra chấp hành tốt các quy định tại Nghị định số: 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, đã lưu giữ đầy đủ hồ sơ liên quan trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng theo đúng quy định của pháp luật và duy trì các điều kiện theo quy định về: phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, đo lường, chất lượng... 100% sản phẩm LPG chai trước khi xuất xưởng và lưu thông tại thời điểm thanh tra đều được ghi nhãn đầy đủ, đảm bảo định lượng, LPG chai đều trong hạn kiểm định theo đúng quy định của pháp luật. Quy mô kinh doanh của các cửa hàng chỉ ở mức trung bình, phần lớn các cửa hàng không có hệ thống kho dự trữ mà chỉ có khu vực tồn chứa tại các cửa hàng phục vụ cho mục đích bán lẻ. Qua thanh tra, đoàn thanh tra chưa phát hiện có cơ sở nào có hành vi vi phạm pháp luật.

Đạt được kết quả của cuộc thanh tra này, có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của các ngành Công an tỉnh; Sở Công thương và Cục Quản lý thị trường tỉnh. Các thành viên trong đoàn thanh tra và có trách nhiệm trong công việc được phân công. Hầu hết các cơ sở được thanh tra đều hợp tác, tạo điều kiện cho đoàn làm việc và chấp hành các yêu cầu, kiến nghị do Đoàn thanh tra đề ra theo qui định của pháp luật.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để đảm bảo công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sở Khoa học và Công nghệ có một số đề xuất kiến nghị như sau:

- Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra giữa các cơ quan, đơn vị chuyên môn tại địa phương; thống nhất Kế hoạch thanh tra, kiểm tra không gây chồng chéo, áp lực cho các doanh nghiệp, mà vẫn hoàn thành tốt chức năng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực được giao.

- Kiến nghị Thanh tra tỉnh thống nhất về hình thức thanh tra đột xuất, không thông báo trước cho đối tượng thanh tra (theo quy định tại khoản 4 Điều 37 Luật

Thanh tra năm 2010) đối với các loại hàng hóa như: xăng, dầu, LPG... vì đây là những hàng hóa có tính chất đặc thù, nhạy cảm, thì việc triển khai các cuộc thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh sẽ đảm bảo chất lượng và hiệu quả hơn./.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thanh tra tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Công An tỉnh;
- Sở Công thương;
- Cục QLTT tỉnh;
- Đối tượng thanh tra;
- Lưu: VT- Hồ sơ TTra.

GIÁM ĐỐC



Vũ Xuân Hợi